



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุไทย หมู่ที่ ๘ ครั้งที่ ๒
ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง ตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านบุไทย (ถนนสายหน้าวัดบ้านบุไทย) ดำเนินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๕.๐๐ ท่อน รวมระยะทาง ๑๔๕.๐๐ เมตร พร้อมฝังกลบเรียบร้อยแล้วและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร รายละเอียดตามแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๑๑๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใน ขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควบคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๘. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕,๒๐๐ บาท ในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ (ในการยื่นซองเสนอราคาให้แนบสำเนาสัญญาของผลงานมาพร้อมนี้ด้วย)

๙. การซื้อและยื่นเอกสารสอบราคา ถ้ามีการมอบอำนาจให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อกำกับแนบมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด และให้ระบุว่ามอบอำนาจให้ดำเนินการซื้อและยื่นซองเสนอราคาตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โครงการอะไรบ้าง โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างเอง โดยถือว่าผู้ซื้อหรือ ผู้ขอรับแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่งาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ไม่ได้

กำหนดซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในวันและเวลาราชการ และวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สามารถติดต่อขอรับและยื่นซองเอกสารสอบราคาได้ที่ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบัวใหญ่ (ชั้น ๒)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สามารถติดต่อขอรับและยื่นซองเอกสารสอบราคาได้ที่ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบัวใหญ่ (ชั้น ๒)

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่...๑๑...กุมภาพันธ์...พ.ศ...๒๕๕๙...ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐...น...เป็นต้นไป ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาดังต่อไปนี้

๑. โครงการขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อพักระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th , www.koratdal.go.th หรือ www.huayyangbuayai.go.th และสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๔๔ - ๗๕๖๒๖๒ , ๗๕๖๒๖๓ , ๐๙๘-๐๙๕๓๓๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมปอง จันปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

